

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH AN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **282/UBND-KTN**  
V/v tăng cường quản lý chặt chẽ  
nguồn vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh

An Giang, ngày 13 tháng 03 năm 2024

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 15/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 và Thông báo số 72/TB-VPCP ngày 28/02/2024 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 9 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 120-NQ/BCSD ngày 04/3/2024 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện xác nhận thu hồi khoáng sản đối với các khu mỏ theo cơ chế đặc thù được Quốc hội, Chính phủ cho phép để cung cấp nguồn cát cho các dự án đường bộ cao tốc khu vực đồng bằng sông Cửu Long và để hoạt động khai thác, thu hồi khoáng sản, vận chuyển, cung cấp vật liệu cát san lấp cho các dự án ĐTXD đường bộ cao tốc khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không gây thất thoát. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

**1. Sở Tài nguyên và Môi trường:**

- Rà soát, khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành các thủ tục bố trí, phân bổ nguồn cát còn thiếu của Dự án ĐTXD đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đoạn đi qua địa phận tỉnh An Giang với khối lượng khoảng 3.389.475 m<sup>3</sup>. Đồng thời, rà soát, đề xuất bố trí, phân bổ nguồn cát cho các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và công trình dân sinh trên địa bàn tỉnh. Quá trình thực hiện đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, không để phát sinh lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/3/2024.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan làm việc với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận để thống nhất về khối lượng cát đã phân bổ, bố trí cho dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Cà Mau thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 và đề xuất các nội dung liên quan (nếu có). Kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/3/2024.

- Đối với 11 khu vực đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Bản xác nhận thu hồi khoáng sản để cung cấp nguồn cát cho các tuyến cao tốc và các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang (*Chi tiết tại Danh sách đính kèm*):

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu nhà thầu thi công/chủ đầu tư thực hiện đầy đủ nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; thực hiện nghiêm việc thiết lập hệ thống và quan trắc, giám sát, đánh giá tác động tới lòng, bờ, bãi sông theo quy định pháp luật; chịu mọi trách nhiệm trong việc bảo đảm các yêu cầu về an toàn, bảo vệ môi trường trong khai thác, không làm thay đổi dòng chảy, không gây sạt lở lòng, bờ, bãi sông; thực hiện các nghĩa vụ cải tạo, phục hồi môi trường, bàn giao mỏ khoáng sản và đất đai để địa phương quản lý theo quy định pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan sau khi đã khai thác đủ khối lượng theo phân bổ.

Đồng thời, yêu cầu các chủ mỏ/nhà đầu tư thực hiện nghiêm việc cung cấp nguồn vật liệu phục vụ xây dựng các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo quy định và phân bổ của Ủy ban nhân dân tỉnh; tuyệt đối không được cung cấp cho các công trình khác hoặc bán ra thị trường; trường hợp phát hiện vi phạm thì phải xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh dừng ngay hoạt động thu hồi khoáng sản, thu hồi các “Bản xác nhận”. Đồng thời, yêu cầu các chủ mỏ/nhà đầu tư cung cấp nguồn cát đảm bảo tiến độ, đúng theo công suất cho phép, không để xảy ra tình trạng “găm hàng”, gây khó khăn cho nhà thầu thi công, đơn vị tiếp nhận cát. Trong quá trình vận chuyển cát trên sông, chủ phương tiện phải mang theo hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của cát là hợp pháp; thông tin, dữ liệu, sổ sách, chứng từ về khối lượng cát đang vận chuyển.

Song song đó, yêu cầu các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khoáng sản; tuyệt đối không được khai thác ngoài phạm vi ranh giới giấy phép được cấp; thực hiện lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng, báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản khu vực được phép khai thác khoáng sản; quản lý sản lượng khoáng sản khai thác thực tế theo đúng quy định; khai thác khoáng sản tuân thủ nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép và tuân thủ các quy định của pháp luật; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước, đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự và bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản. Thực hiện trách nhiệm bảo vệ

khoáng sản chưa khai thác, sử dụng đất đai, cải tạo phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ khoáng sản theo quy định; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hàng tuần về tiến độ, kết quả thực hiện cung cấp nguồn cát cho các dự án ĐTXD đường bộ cao tốc và các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh về các cơ quan chức năng để theo dõi, giám sát, kiểm tra.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng bờ, bãi sông. Trong đó, tập trung rà soát, quản lý, kiểm tra, xử lý về: (1) việc đăng ký tên, loại phương tiện, thiết bị được sử dụng để khai thác, vận chuyển cát; (2) việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và lưu trữ dữ liệu, thông tin về vị trí, hành trình di chuyển của phương tiện, thiết bị sử dụng để khai thác, vận chuyển cát; giám sát khối lượng cát vận chuyển về công trình; (3) thường xuyên và tăng cường theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác đến việc đảm bảo sự ổn định của bờ sông, đảm bảo sự lưu thông dòng chảy, khả năng tiêu thoát lũ; (4) kiểm tra, giám sát việc thống kê, kiểm kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2020/TT-BTNMT ngày 24/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Khẩn trương thực hiện hoàn thành các nội dung theo Công văn số 271/UBND-KTN ngày 11/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đôn đốc khẩn trương rà soát, tham mưu hoàn thành việc điều chỉnh Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

- Khẩn trương thực hiện hoàn thành nhiệm vụ “Thuê hạ tầng duy trì hệ thống camera giám sát cát sông” cũng như nhiệm vụ “Nâng cấp, mở rộng hệ thống giám sát cát sông trên địa bàn tỉnh”. Thực hiện ngay việc chia sẻ thông tin từ hệ thống camera giám sát cát sông đến lực lượng Công an tỉnh, Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, Đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện và Tổ kiểm tra, giám sát cộng đồng cấp xã để theo dõi, kiểm tra, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm (nếu có).

- Thực hiện đo đạc hiện trạng địa hình đáy sông 04 lần/năm đối với các khu mỏ cát sông đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp xác nhận thu hồi khoáng sản và các Dự án nạo vét có thu hồi cát trên địa bàn tỉnh. Việc lựa chọn đơn vị đo đạc phải đảm bảo chức năng, pháp lý và tuân thủ quy định của pháp luật; kết quả đo đạc phải được báo cáo, công bố và xử lý theo quy định; phối hợp với Sở Tài chính để tham mưu, bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ này theo đúng quy định. Hàng tháng, thực hiện đối chiếu sản lượng cát khai thác, thu hồi giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và doanh nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành liên quan khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý dứt điểm các nội dung liên quan việc cho thuê đất, thuê mặt nước đối với các tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản cát sông trên địa bàn tỉnh. Kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/3/2024.

## **2. Công an tỉnh:**

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát đường thủy, Cảnh sát môi trường và Cảnh sát kinh tế phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các hành vi: khai thác khoáng sản trái phép, vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ, tàng trữ khoáng sản không đúng quy định; việc khai thác, cung cấp nguồn vật liệu không đúng danh mục, công trình đã được phân bổ hoặc bán ra thị trường.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan thành lập và phát huy hiệu quả của các chốt kiểm soát nguồn vật liệu xây dựng vận chuyển qua địa bàn tỉnh (từ tỉnh An Giang đi các địa phương khác hoặc từ các địa phương khác vận chuyển vào tỉnh An Giang) nhằm đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng được cung cấp đúng địa chỉ, không gây thất thoát.

## **3. Cục Thuế tỉnh:**

- Tăng cường công tác kiểm tra, đối chiếu sản lượng khoáng sản khai thác thực tế, kê khai nộp thuế, việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, nộp các loại thuế, phí của các đơn vị được cấp phép, xác nhận thu hồi khoáng sản đảm bảo đúng theo quy định; có biện pháp quản lý, giám sát, kiểm tra đảm bảo các đơn vị được cấp phép khai thác phải xuất hóa đơn kịp thời cho phương tiện đến nhận cát phục vụ công trình đúng số lượng và đúng giá quy định.

- Yêu cầu các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, xử lý nghiêm các vi phạm về nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc chấp hành chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán đối với các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng; xử lý nghiêm tình trạng hợp pháp hóa, hợp thức hóa chứng từ đầu vào, nhất là việc sử dụng, mua bán, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

## **4. Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh:**

Tiến hành kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc chấp hành pháp luật về khoáng sản của tất cả các tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, nhất là 11 khu vực đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Bản xác nhận thu hồi khoáng sản để cung cấp nguồn cát cho các tuyến cao tốc và các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong đó, tập trung kiểm tra về ranh giới, độ sâu, trữ lượng khai thác, hóa đơn chứng từ mua bán, kê khai thuế nhằm kiểm soát sản lượng khai thác thực tế; tăng cường kiểm tra việc

cung cấp, vận chuyển, tiếp nhận nguồn vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước... không để xảy ra tình trạng lợi dụng bán ra ngoài thị trường. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát đối với các địa bàn còn xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản không phép, trái phép. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định đối với các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

#### **5. Đài Phát Thanh - Truyền hình An Giang, Báo An Giang:**

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công bố, thông tin về 11 khu vực đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Bản xác nhận thu hồi khoáng sản để cung cấp nguồn cát cho các tuyến cao tốc và các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang để người dân biết, giám sát, kịp thời phản ánh các tồn tại, vi phạm.

#### **6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:**

- Thực hiện kế hoạch bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý đối với các khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản được phê duyệt tại Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 15/4/2018 và Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 21/10/2022 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang; Chỉ thị số 1495/CT-UBND ngày 29/6/2020 về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản (cát sông, cát núi) trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các Sở, ban, ngành, Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh và các địa phương liên quan thực hiện Quy chế phối hợp trong quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khoáng sản nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực giáp ranh, khu vực biên giới, đặc biệt là khoáng sản cát sông;

- Làm tốt công tác tuyên truyền, kịp thời xử lý các phản ánh của người dân liên quan hoạt động khai thác khoáng sản; chỉ đạo đối với các xã, phường, thị trấn có hoạt động khai thác cát sông, nạo vét thu hồi khoáng sản thành lập Tổ giám sát cộng đồng để giám sát, kịp thời phản ánh các tồn tại, vi phạm.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép kéo dài trên địa bàn quản lý mà không có giải pháp xử lý, ngăn chặn triệt để, dứt điểm.

**7. Các Sở, ngành, Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên về Sở**

Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/03/2024; giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/04/2024.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Bộ TNMT (để báo cáo);
- Bộ Giao thông vận tải (để báo cáo);
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (để báo cáo);
- TT. TU, HĐND tỉnh (để báo cáo);
- UBMTTQVN tỉnh;
- UBND tỉnh: CT và các PCT;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, KTN;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Minh Thúy**